

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
๑	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑. การเร่งดำเนินการสำรวจปริมาณความต้องการใช้ ยางพาราสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราว ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ทุก ส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข-สำรวจ ปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสำหรับแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่างๆ ภายในหน่วยงานให้ ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนสำหรับการเสนอขอรับจัดสรร งบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มาก ยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการตาม ข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและมีการนำยางพารา ไปใช้ได้จริงภายในปลายปี ๒๕๖๐</p>	สส.	ดำเนินการ	๔ ส.ค. ๖๐
		<p>๒. การพิจารณากำหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชน ในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน เป็นของตนเอง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา กำหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูก ของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การกำหนดสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การกำหนด ส่วนแบ่งรายได้ที่ได้จากผลผลิตในพื้นที่ ระหว่างเกษตรกร และภาคเอกชน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>	ปค.	ทราบ เพื่อรอการ พิจารณาการ กำหนด มาตรการ ต่อไป	

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		<p>๓. การเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวง สาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน</p>	ปก. และจังหวัด ทุกจังหวัด	ทราบ	
		<p>ปัจจุบันให้การพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเพาะปลูกของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัด การดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้งให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่ เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่าง เหมาะสมด้วย</p>			
๒	ด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน และอื่น ๆ	<p>๔. การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับติดตาม การดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำกับติดตามการดำเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้าน การลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้</p>	กพร.สป.	ทราบ และรอการ ประสานเพื่อ แต่งตั้ง คณะทำงาน ต่อไป	

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		<p>ทรัพยากร รวมทั้งให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดำเนินการของ ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ชัดเจน และ รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) แต่งตั้ง คณะทำงานขึ้นประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่เร่งรัด การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของ ประชาชนในการที่ต้องนำสำเนาเอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการผ่านระบบ ออนไลน์ ทั้งนี้ ให้นำเสนอแนวทางการดำเนินการที่เป็น รูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน</p>			
		<p>๕. การจัดทำแผนการดำเนินการจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำทางระบายน้ำ หรือพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ ร่วมกันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในรูปแบบของโครงการ จัดอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ</p> <p>ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราว ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำทางระบายน้ำ หรือพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ ร่วมกันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือใน การดำเนินการดังกล่าวกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่ม ดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือ</p>	<p>ปค. ปภ. ยผ. สธ. จังหวัดทุก จังหวัด กทม. และเมืองพัทยา</p>	<p>ทราบเพื่อ เตรียมการ จัดทำแผน ต่อไป</p>	

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		กับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป			
		<p>๖. การประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์ Application "Echo English"</p> <p>ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำ Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำ Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วในชื่อ "Echo English" โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน จากสถานการณ์จำลองต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้นให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป</p>	<p>ส่วนราชการ ระดับกรม</p> <p>รัฐวิสาหกิจใน สังกัดมท. จังหวัดทุก จังหวัด กทม. เมืองพัทยาและ สตร.สป.</p>	ดำเนินการ	๔ สค. ๖๐

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติหน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ สื่อสาร สป. ๕๐๕๒๒